



## การอบรมเชิงปฏิบัติการ

### “โครงการติดตามดูให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3

วันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดตามดูให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถดำเนินงานด้านการวิจัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ และระดับสากล

วันที่ 9 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการสนับสนุนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัย” จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย” ซึ่งข้อมูลจากการบรรยายนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่ออาจารย์/นักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรม





และในวันที่ 10 กันยายน 2562 ได้เรียนเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที่พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยมาบรรยาย เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับทุนวิจัยต่าง ๆ ให้อาจารย์ และนักวิจัยได้ทราบถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และการบริหารทุนวิจัย ภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางของ วช. ในการสร้างความก้าวหน้า (Career Path) ของอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย" โดย ดร.วิภากรัตน์ ติ๋ออง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง "นักวิจัยต้องปรับตัวอย่างไรในระบบ ววน." โดย รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. และการบรรยายในหัวข้อ "นโยบายการให้ทุนของแหล่งทุนต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ การวิจัยของประเทศ" โดย รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ สกสว.



นอกจากนี้ ในการอบรม ทั้ง 3 วัน นั้น ยังมีหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์ประเทศ และการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ การทำวิจัยกลุ่มผู้ใช้งาน (Research User) อย่างมีชั้นเชิง รวมถึงจริยธรรมการวิจัย ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย เทคนิคการเขียน Manuscript และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ด้วย โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานเครือข่าย เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 107 คน







ข้อมูลข่าว : สุรนิชชา ลากพูลระอนันต์  
สุปราณี สัมพงษ์แก้ว  
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล